

Kiến Xương

“5 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính

Từ ngày 1/11/2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ”.



Người dân đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương.

Thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện Kiến Xương đã ban hành quyết định đổi tên Trung tâm Hành chính công huyện thành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; đồng thời, thực hiện việc bố trí công chức, viên chức làm việc và xây dựng quy chế hoạt động của Bộ phận.

lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, đạt tỷ lệ 87%. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện chủ yếu là trưởng, phó phòng, ban, ngành của huyện, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Là địa phương hiện có số người mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) cao nhất tỉnh, thành phố Thái Bình đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng, chống và kiểm soát dịch, tránh dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.

THÀNH PHỐ Kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết



Phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết tại thành phố Thái Bình.

người dân trong phòng, chống dịch. Những xã, phường đã có bệnh nhân mắc SXH đầy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, đơn đốc phun hóa chất, tổng vệ sinh môi trường, nhanh chóng dập dịch, không để bùng phát dịch bệnh mới.

thẩm định các dự án đầu tư... vẫn chưa thể thực hiện theo phương án “5 tại chỗ”. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân.

Lớp phủ chống lửa - phương pháp mới bảo vệ ngôi nhà do cháy rừng

Vừa qua, giáo sư Fumiaki Takahashi của Đại học Case Western Reserve ở bang Ohio (Mỹ) sau 10 năm nghiên cứu đã công bố các tấm vật liệu phủ chống cháy để bảo vệ các ngôi nhà trong mùa cháy rừng.



Trong nhiều năm qua, Cục Lâm nghiệp và Cục Quản lý đất đai của Mỹ đã dùng lớp phủ chống cháy để bảo vệ các di tích lịch sử và những tòa nhà quan trọng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 7/11/2019, trên địa bàn thành phố ghi nhận 58 ca mắc SXH, trong đó có 32 nam và 26 nữ.

Trước tình hình bệnh SXH có xu hướng gia tăng trên địa bàn, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố được thành lập, không để bùng phát dịch bệnh mới.

hóa chất... Đồi TTTH thành phố, đài truyền thanh 19 xã, phường tăng thời lượng tuyên truyền, liên tục phát các tin, bài, thông điệp phòng, chống dịch SXH với quyết tâm không để các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch lớn xảy ra.

Bổ sung nước giúp cải thiện khả năng vận động linh hoạt của trẻ nhỏ

Bổ sung nước không chỉ bảo đảm đủ lượng nước trong cơ thể trẻ nhỏ mà còn giúp cải thiện khả năng vận động linh hoạt của trẻ là kết luận của các nhà khoa học trong một nghiên cứu vừa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đại học Illinois (Mỹ).



Phát hiện trên gợi mở cách thức bảo vệ sức khỏe ở trẻ nhỏ, như việc bổ sung nước, có thể có lợi cho các hoạt động nhận thức phức tạp như khả năng ghi nhớ và sự linh hoạt trong nhận thức của trẻ - những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập của trẻ.

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TIẾN HẢI Thi đua dạy tốt, học tốt

Năm qua, ngành Giáo dục huyện Tiến Hải không ngừng nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, tạo được niềm tin đối với phụ huynh và học sinh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện.

cấu đổi mới giáo dục; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Phát động toàn ngành thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Đặc biệt, trong công tác chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường quan tâm chỉ đạo hợp các tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học để thống nhất chương trình, bài dạy và sắp xếp hợp lý năng lực giáo viên các khối lớp; đồng thời, chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm 3 mặt: kiến thức cơ bản, kiến thức vận dụng và kiến thức tư duy. Ngoài ra, các trường cần chú ý động phối hợp



Ngoài học văn hóa, các em học sinh trên địa bàn huyện Tiến Hải thường xuyên tham gia hoạt động thể dục thể thao.

với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ học sinh khó khăn để các em có điều kiện đến trường. Hầu hết các trường trên địa bàn huyện đều có nhiều đối

chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt trên đài truyền thanh các cấp, vận động người dân chủ động phòng, chống dịch ngay tại gia đình; kiện toàn các điểm cơ động phòng, chống dịch, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.